



**Chương trình phát thanh măng non
Tháng 9**

Chủ đề: *Truyền thống nhà trường*

Ngày 25/8/2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp
Lễ Quốc khánh 2/9/2023 và khai giảng năm học 2023 – 2024.

Xin kính các chào thầy cô giáo và các bạn học sinh.

Xin mời các thầy cô và các bạn học sinh lắng nghe bài tuyên truyền về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2023 và khai giảng năm học 2023 – 2024

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) với việc bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, nhà trường yêu cầu học sinh nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về việc tham gia giao thông như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc luật giao thông, các quy tắc giao thông khi điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện ;Nếu đi xe điện hoặc ngồi sau xe điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

2. Khi đến trường, học sinh kí cam kết chấp hành nghiêm túc luật ATGT, An ninh trường học. Học sinh không đi xe trong sân trường, để xe gọn gàng vào lán xe học sinh theo đúng khối lớp, đúng nơi quy định.

2. Sau khi tan trường, các bạn học sinh nhanh chóng rời khỏi khu vực cổng trường, không tụ tập, đợi nhau gây ách tắc giao thông và làm mất trật tự nơi công cộng.

3. Khi đi về, học sinh phải thực hiện tốt luật an toàn giao thông đường bộ, không đánh võng, dàn hàng ba, hàng tư, không phóng nhanh, vượt ẩu, buông hai tay...

4. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự nơi công cộng, học sinh không nên tụ tập ăn quà tại các hàng quán trước cổng trường. Yêu cầu tất cả các em học sinh tuyệt đối nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an ninh trường học. Nếu học sinh cố tình vi phạm, nhà trường sẽ nêu tên và có những hình thức kỉ luật phù hợp.

5. Bên cạnh đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, các bậc phụ huynh, người thân của học sinh không nên đứng trước cổng trường làm cản trở giao thông. Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con

em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe;

- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực công trường.

Chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường THCS Vĩnh An – Tân Liên đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

BGH KÍ DUYỆT



HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Bình

PHÁT THANH VIÊN

Nguyễn Đình Hải Anh

GV TPT

Hoàng Thị Giang